

Số: 217/BC-ĐHLH

Đồng Nai, ngày 19 tháng 3 năm 2020

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh do virus Covid-19**

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Lạc Hồng đã triển khai các công việc phòng, chống dịch bệnh do virus Covid – 19 gây ra, nay Trường Đại học Lạc Hồng kính báo cáo kết quả thực hiện tính đến 19/3/2020, cụ thể như sau :

#### **1. Về công tác chỉ đạo**

Nhà trường đã ban hành Quyết định số 93/QĐ-ĐHLH ngày 01/02/2020 của Hiệu trưởng nhà trường về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra.

Ban Chỉ đạo có 07 thành viên, có nhiệm vụ tham mưu giúp Nhà trường triển khai các nhiệm vụ liên quan tới công tác phòng chống bệnh do Covid-19 gây ra, theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh Đồng Nai và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai.

Ban Chỉ đạo đã gửi văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Đồng Nai hỗ trợ về mặt chuyên môn và tuyên truyền phòng ngừa Covid-19.

Nhà trường đã ban hành Công văn số 164/ĐHLH ngày 07/3/2020 về việc triển khai thực hiện Công văn 696/BGDĐT-GDTC ngày 04/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong Nhà trường.

#### **2. Triển khai thực hiện các nội dung phòng, ngừa dịch cúm**

Từ ngày 07/02/2020 đến thời điểm báo cáo, Nhà trường đã thực hiện việc học như sau :

\*Học tập trung: Nhà trường cho người học tập trung từ ngày 09/3/2020 đến hết ngày 12/3/2020 ; Nghỉ học tập trung đến hết 04/4/2020.

\*Học online: từ 07/02/2020 theo lịch trình của nhà trường

*2.1 Công tác vệ sinh môi trường, khử khuẩn trường học và cơ sở vật chất, y tế trước và trong thời gian sinh viên học*

-Trước và trong thời gian người học lên lớp, Nhà trường đã tổ chức khử khuẩn toàn bộ các cơ sở học tập, trang thiết bị học tập. Các khu vực học tập được vệ sinh sạch sẽ. Các khu vực học tập đông, các phòng, khoa, trung tâm và các phòng thí nghiệm, thực hành đều có gel sát khuẩn do nhà trường tự sáng chế và xà phòng diệt khuẩn.

-Nhà trường đã bố trí mỗi cơ sở học tập phòng y tế với đầy đủ trang thiết bị sơ cấp cứu, đo thân nhiệt, sát khuẩn, khẩu trang dùng một lần cho sinh viên có hiệu hiện sốt, ho khó thở...

-Trong thời gian sinh viên tham gia học tập trung (04 ngày), Nhà trường đã

sở học tập. Trong đó các trường hợp có dấu hiệu sốt trên 37.5 độ C trở lên đều được hướng dẫn đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe và điều trị nếu có.

-Nhà trường đã cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên kê khai thông tin thông tin trong 14 ngày gần nhất có đi du lịch hay đến các vùng có dịch Covid-19 để làm dữ liệu phục vụ công tác kiểm tra y tế hay khi có yêu cầu của cơ quan chức năng.

-Nhà trường đã phân công cụ thể cho bộ phận y tế phụ trách các cơ sở học tập để theo dõi và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học.

-Giáo viên chủ nhiệm/Cố vấn học tập đều nâng cao tinh thần phòng chống dịch Covid-19, nhắc nhở người học phải đảm bảo vệ sinh cho bản thân và môi trường; yêu cầu người học chủ động ở nhà nếu có các dấu hiệu như sốt, ho kéo dài.

-Tại Khu Nội trú của Nhà trường đã thực hiện đo thân nhiệt 100% sinh viên, đảm bảo vệ sinh, môi trường ở lạnh mạnh hàng ngày. Khu Nội trú có phòng y tế riêng biệt và 02 phòng cách ly để sử dụng khi cần thiết.

-Bộ phận y tế của Nhà trường đã liên hệ với Trung tâm y tế phường Bửu Long (nơi trường tọa lạc) để cùng phối hợp phòng chống dịch bệnh do Covid-19.

### 2.2 Về tuyên truyền, truyền thông trước và trong thời gian học tập:

Nhà trường đã thực hiện hơn 30 bài viết, video tuyên truyền, clip về phòng ngừa dịch bệnh do Covid-19 để tuyên truyền trên website, trên mạng nội bộ của trường, trên fanpage của trường; ngoài ra trường còn phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất tỉnh Đồng Nai làm cầu truyền hình trên kênh Youtube và Fanpage của trường về dịch bệnh do Covid-19 để tuyên truyền cho cán bộ, giảng viên và sinh viên.

### 3. Kết quả

Trong thời gian trước, trong và sau khi sinh viên học tập trung, công tác vệ sinh học đường Nhà trường được đảm bảo; công tác y tế phát huy hiệu quả trong việc phòng chống dịch do Covid-19 xâm nhập vào trường; các biện pháp phòng ngừa nêu trên đã tạo môi trường an toàn, an tâm cho cán bộ, giảng viên, nhân viên và người học trong thời gian qua.

Công tác phòng chống dịch bệnh do Covid-19 được Nhà trường đặc biệt quan tâm và chỉ đạo thường xuyên. Các dự trù, xây dựng kịch bản ứng phó với dịch cúm Covid-19 của Nhà trường được tính đến, các dự trù nhận lực, vật lực phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh do Covid-19 được ưu tiên hàng đầu.

Trên đây là báo cáo thực hiện nội dung triển khai phòng, ngừa dịch cúm do virus Covid-19 tại Trường Đại học Lạc Hồng, kính báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

Nơi nhận:

- BCD PC Covid -19, Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, P.CTSV, (008).

KT. HIỆU TRƯỞNG  
PHÓ HIỆU TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC

